



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ โทร 3801

ที่ อว 69.5.1.1/31

วันที่ 7 มกราคม 2568

เรื่อง ขอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPreL Checklist) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

รับฟังการบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิ สุธีย์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ ‘นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง สารเคมีและการขับเคลื่อน (พ.ศ. 2566 - 2570) และมาตรการส่งเสริมให้เกิดการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)’ และ ‘มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPreL Checklist) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (มอก. 2677 – 2558)’ รวมถึงการถาม - ตอบ และทำแบบทดสอบ (Post-test) เพื่อรับเกียรติบัตรหลังการอบรม

2. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

2.1 ได้รับความรู้จากการรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPreL Checklist) เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานในห้องปฏิบัติการเคมี และการสอนวิชาปฏิบัติการ

2.2 ได้ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของตนเองหลังการอบรม และได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการรับฟังการตอบข้อซักถามระหว่างวิทยากรและผู้ฟังการบรรยาย ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและความตระหนักถึงความสำคัญทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

3. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เพื่อการสำรวจและการประเมินความพร้อมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของคณะ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (ESPreL Checklist) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทั้งนี้ได้แนบเกียรติบัตรหลังผ่านการอบรมฯ มาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สายวิวิ เมืองพิล

นางสาวสายรุ้ง เมืองพิล

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้อำนวยการสำนักงาน/  
หัวหน้างาน)

บุคลากรดังกล่าวไปนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ (โปรดระบุรายละเอียด)  
การอบรมทบทวนทักษะความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรสาขาวิชาการเกิดการสร้างความ  
ความรู้ความเข้าใจในหลักการของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการดังกล่าวพร้อมแนะนำแนวทางการ  
ประยุกต์ใช้การทำงานและงานวิจัยในอนาคต

(อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร)

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

7 / ม.ค. / 2568



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

อาจารย์ ดร. สายรุ้ง เมืองพิล

ได้ผ่านการอบรม เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี  
(ESPreL Checklist)

ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปน ชื่นบาล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ESPreL 01 - 117